

Động lực thúc đẩy chăn nuôi phát triển

Huyện Lục Yên có phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND (NQ69) ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 đã tạo động lực mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần giúp những người dân còn khó khăn trên địa bàn huyện thêm tự tin, mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Hộ ông Hoàng Văn Huệ, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng những năm trước đây chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún nên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình, cùng với tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham canh tăng vụ thì năm 2024 với động lực từ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo NQ69 của HĐND tỉnh, gia đình ông Huệ đã mạnh dạn đầu tư mua thêm con giống và làm chuồng trại theo quy định để đăng ký tham gia mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ 10 con trở lên. Qua đó, đã góp phần quan trọng tạo thêm việc làm cho lao động trong gia đình, tăng thêm thu nhập. Ông Hoàng Văn Huệ phấn khởi chia sẻ: "Cũng nhờ động lực tinh thần và vật chất từ các chính sách hỗ trợ của NQ69 đã tạo đà giúp tôi tự tin, mạnh dạn thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò bán chăn thả quy mô từ 10 con trở lên. Hiện nay, mô hình chăn nuôi đại gia súc của gia đình tôi đã được nghiệm thu xong và đi vào hoạt động ổn định, không chỉ tạo việc làm liên tục cho lao động trong gia đình để có thêm thu nhập, mà còn là niềm tin, động lực để gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống". Cũng như hộ ông Huệ, hộ ông Tăng Văn Lượng ở thôn Nà



Cán bộ huyện Lục Yên và xã Khánh Thiện kiểm tra mô hình chăn nuôi dê theo NQ69 của người dân thôn Nà Bó.

Riêng năm 2024, huyện Lục Yên đã đăng ký thực hiện 107 mô hình theo Nghị quyết 69 và tính đến hết tháng 10 đã hoàn thành 80 mô hình với tổng kinh phí đã giải ngân 2.269 triệu đồng. Số mô hình còn lại, nhân dân đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện để ngành chăn nuôi của huyện phát huy tối đa hiệu quả vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Luông, xã Khánh Thiện cũng nhờ động lực từ các chính sách hỗ trợ của NQ69, đã mạnh dạn vay mượn vốn rồi đầu tư nâng cấp chuồng trại, mua thêm con giống để đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 15 con trở lên/mô hình. Nhờ chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, đối, rét cũng như chăm sóc nên đàn vật nuôi đang phát triển,

sinh trưởng tốt, tạo động lực lớn về tinh thần để gia đình tôi yên tâm phát triển, sớm cải thiện thu nhập cho gia đình. Ông Tăng Văn Lượng chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi có chăn nuôi lợn nhưng chỉ nuôi nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp nên hiệu quả kinh tế thấp. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, từ những kiến thức học hỏi được và nhất là những định hướng, động viên của cán bộ ở thôn, xã với lợi thế đất đai, nhân lực lao động của gia đình phù hợp cho phát triển chăn nuôi lợn, tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản với quy mô 15 lợn nái trở lên. Với sự tư vấn, giúp đỡ tích cực về kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chọn con giống và phòng dịch bệnh của cán bộ mà mô hình của gia đình tôi đã hoàn thành sớm, được nghiệm thu và đi vào hoạt động ổn định. Hiện, đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển rất tốt".

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện NQ69 đã tạo động lực mạnh mẽ giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Lục Yên thúc đẩy chăn nuôi phát triển mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình, cá nhân, nhất là các hộ còn khó khăn cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; liên kết phát triển sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ, mở rộng quy mô chuồng trại, đàn vật nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ thực hiện NQ69 đã góp phần thúc đẩy chăn nuôi của huyện phát triển mạnh mẽ, nâng tổng đàn gia súc chính của huyện tính đến hết tháng 10 năm 2024 đạt trên 125.500 con, với đàn trâu hơn 17.600 con, bò trên 1.900 con, lợn trên 106.000 con cùng nhiều gia cầm và vật nuôi khác; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 8.000 tấn, mang lại nguồn thu không nhỏ cải thiện đời sống nhân dân.

CHÂU Á

Phục hồi sản xuất sau lũ

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu, ngô bị ngập chìm trong nước, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Với quyết tâm nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình đang nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống sau bão số 3.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến gia đình ông Nguyễn Văn Tân, thôn Hán Đà 2 bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ diện tích lúa gần 5 sào và 4 sào bưởi đều bị ngập úng hoàn toàn và mất trắng. Sau khi nước rút, ngày ngày hai vợ chồng ông Tân miệt mài ngoài ruộng để đào rãnh thoát nước, thu dọn cây khô, cỏ rác để gieo trồng cây vụ đông. Ngừng tay chăm sóc luống rau mới trồng, ông Tân chia sẻ: "Sau khi xã cấp ngô giống và rau màu, tôi đã ngâm ủ và gieo trồng ngay. Đến nay, cây ngô đã trồng được gần 2 tháng đang trở cờ và chỉ 1 tháng nữa là có thể thu hoạch. Phần diện tích thiếu nước, tôi trồng rau màu để có thêm thu nhập bù lại thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. Còn đối với diện tích bưởi, tôi vun gốc và chăm bón vì đợt ngập úng vừa rồi quả rụng hết. Cũng may, chỉ lác đác vài cây bị chết vì thối rễ. Tôi tin rằng, thành quả lao động sẽ xứng đáng với công sức của chúng tôi". Ngừng tay chăm sóc ruộng ngô, bà Nguyễn Thị Bích thôn Hán Đà 2 cho biết: "Nước lên quá nhanh, thời gian ngập úng cũng mất gần 4 ngày nên 2 sào ngô của gia đình tôi đều mất trắng. Cũng may, chỉ ngập úng, không bị phù sa bồi lấp nên khi nước rút, xã cấp giống là tôi vệ sinh đồng ruộng và tra ngô giống luôn. Chỉ 1 tháng nữa là ngô được thu hoạch, có thể bù lại diện tích ngô bị mất do ngập úng vừa qua". Thôn Hán Đà 2 bị thiệt hại nhiều nhất do mưa lũ. Theo báo cáo, cả thôn có trên 16 ha lúa thì diện tích bị ngập úng không có khả năng phục hồi là 12 ha, với 81 hộ bị thiệt hại; gần 2 ha ngô với 30 hộ bị thiệt hại và ngập úng trên 9 ha cây ăn quả. Sau khi nước rút, thôn tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại báo cáo UBND xã để đề xuất với tỉnh, huyện phương án hỗ trợ phục hồi sản xuất. Ông Nguyễn Văn Dậu - Trưởng thôn Hán Đà 2 cho biết: "Sau khi nước rút, thôn vận động nông dân nhanh

chống vệ sinh đồng ruộng. Khi xã tiến hành phát giống ngô, rau màu, phân bón, chúng tôi đã vận động bà con khẩn trương bắt tay ngay vào sản xuất để bảo đảm ổn định đời sống, lương thực. Đến nay, hầu hết những diện tích lúa bị ngập úng đã được bà con trồng lại bằng cây ngô đông. Những diện tích thiếu nước được bà con sản xuất rau màu các loại. Cơ bản cuộc sống của bà con trong thôn đã ổn định trở lại".

Theo báo cáo của UBND xã Hán Đà, ảnh hưởng của mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm trên 31 ha lúa của 260 hộ, trên 4 ha ngô của 72 hộ, trên 19 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm tại 5 thôn: Hán Đà 1, Hán Đà 2, Tân Lập, Tiên Phong, Phúc Hòa bị thiệt hại trên 70% và không có khả năng khôi phục. Căn cứ trên Hướng dẫn số 07/HD-UBND ngày 21/10/2024 của UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 77/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, UBND xã đã có tờ trình đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở phân bổ kinh phí, giống, phân bón, xã được cấp phát 11 tấn phân bón tổng hợp, 200 kg giống ngô tẻ, 60 kg giống ngô nếp, 30 kg rau màu các loại. Đồng thời, theo quy định, mỗi héc - ta lúa bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 10 triệu đồng; 1 ha ngô và rau màu các loại bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 7 triệu đồng; 1 ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 4 triệu đồng. Ông Nguyễn Minh Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Hán Đà cho biết: "Nhằm giúp nông dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, khôi phục sản xuất, chính quyền xã đã thành lập các tổ công tác đến từng thôn, cánh đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, cùng nhân dân tập



Nông dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình chăm sóc rau màu mới trồng trên vùng đất bị ngập lũ do cơn bão số 3 gây ra.

Với tinh thần nước rút tới đâu, khắc phục hậu quả tới đó, sau khi hoàn lưu cơn bão số 3 qua đi, xã Hán Đà đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn bị ngập úng vận động nông dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất, khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi dẫn nước phục vụ sản xuất.

trung cải tạo đất, gieo trồng cây vụ đông. Giống ngô, rau màu, phân bón được cấp phát, UBND xã đã phân bổ trực tiếp đến tận tay nông dân bảo đảm đúng người, đúng đối tượng để bà con bắt tay ngay vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, những diện tích lúa, ngô bị ngập úng không có khả năng khôi phục đã được bà con trồng xong bằng ngô đông và rau màu các loại, bảo đảm thời gian, kế hoạch để sản xuất vụ đông xuân tới".

Với tinh thần chủ động, quyết tâm và những giải pháp kịp thời, quyết liệt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hán Đà đang hồi phục. Màu xanh đã trở lại trên những cánh đồng, mang theo niềm tin, hy vọng về một vụ đông thắng lợi cho nông dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra.

THANH TÂN